

สรุปแถลงข่าว

ด้วยคณะผู้แทนรัฐสภาไทยจะเดินทางเข้าร่วมประชุมคณะมนตรีสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๗๑ และสมัชชาใหญ่ ครั้งที่ ๓๘ ณ เมืองนารา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา ได้ขอทำการสัมภาษณ์ พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย โดยออกอากาศในรายการ หึ่งข่าว ๕ โมงเย็น ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๗.๓๐ ทางคลื่น FM ๘๗.๗๕

คำถามที่ ๑. ความเป็นมาของสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก และวัตถุประสงค์ของการประชุม APPU

“ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก (Asian-Pacific Parliamentarians' Union) หรือ APPU ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๘ (ค.ศ. ๑๙๖๕) รวมมีอายุ ๔๓ ปี ซึ่งคณะผู้แทนรัฐสภาไทยนำโดยกระผม พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง กรรมการบริหารหน่วยประจำชาติไทยฯ (โดยตำแหน่ง) จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๗๑ และสมัชชาใหญ่ ครั้งที่ ๓๘ ณ เมืองนารา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ นี้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจของประเทศสมาชิก และพิจารณาร่างมติด่าง ๆ ร่วมกัน”

คำถามที่ ๒. บทบาทของรัฐสภาไทยในการประชุมสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ที่เมืองนารา ประเทศญี่ปุ่น

“เริ่มด้วยรายงานประเทศ (country report) กล่าวโดย กระผม พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย จะนำเสนอประเด็นความตึงเครียดด้านประชาธิปไตยภายหลังจากที่รัฐสภาและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง มาตรการแก้ไขปัญหา ๖ ประการของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือประชาชนรวมถึงร่างข้อมติที่คณะผู้แทนรัฐสภาไทยนำเสนอในที่ประชุม APPU จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ร่างข้อมติว่าด้วยการบูรณาการแก้ไขปัญหาค่าความมั่นคงทางพลังงาน ภาวะโลกร้อนและการมีส่วนร่วมของประชาชน และร่างข้อมติว่าด้วยมาตรการในการส่งเสริมกิจกรรมและบทบาทของสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก เกี่ยวกับร่างมติดังกล่าวโดยประเทศอื่น เช่น ร่างข้อมติว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือด้านพลังงาน คณะผู้แทนไทยจะเสนอว่ารัฐสภาไทยดำเนินตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงและยั่งยืน รวมถึงการเสนอพลังงานทางเลือก และเสนอให้เป็นประเทศที่ให้ความช่วยเหลือและให้ราคาอาหารอย่างเป็นธรรม เพิ่มเติมจากเนื้อหาในร่างข้อมติว่าด้วยความมั่นคงด้านอาหารในภูมิภาคที่ฟิลิปปินส์เสนอมา เป็นต้น”

คำอามที่ ๓. คณะผู้แทนไทยมีการมอบหมายการอภิปรายอย่างไร

“ร่างข้อมติที่เลื่อนการพิจารณาร่างข้อมติจากการประชุมครั้งล่าสุด จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่

๑) **แหล่งหลบภัยของปลาวาฬในแปซิฟิกใต้** เสนอโดยหน่วยประจำชาติตองกา คณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้มอบหมายผู้อภิปราย คือ คุณพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ในร่างมตินี้ เราเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ปลาวาฬเพื่อเป็นสมบัติของโลก ในขณะเดียวกันก็เข้าใจในความจำเป็นของญี่ปุ่นในการล่าปลาวาฬ และอยากเสนอให้ญี่ปุ่นเองตระหนักถึงสนับสนุนการขยายพันธุ์ หรือมาตรการยกเว้นการจับปลาวาฬตัวเมียในฤดูผสมพันธุ์เป็นต้น

๒) **การรับทราบการสมัครเป็นสมาชิกองค์การอนามัยโลกของไต้หวัน** เสนอโดยหน่วยประจำชาติสาธารณรัฐปาเลา คณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้มอบหมายผู้อภิปราย ได้แก่ คุณเจตน์ ศิรธรานนท์ ในร่างมตินี้ เราขียนโยบายจีนเดียวจะให้รัฐสภาไทยรับรองการเป็นสมาชิกคงไม่สามารถทำได้ แต่รัฐสภาไทยยินดีที่ไต้หวันจะให้ความสนับสนุนทางการแพทย์แก่นานาประเทศ แม้จะไม่ได้เป็นสมาชิกองค์การอนามัยโลก ซึ่งไต้หวันมีสิทธิอันชอบธรรม

๓) **การจัดตั้งศูนย์เอเชียและแปซิฟิก เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน** เสนอโดยเครือจักรภพหมู่เกาะนอร์ธเทิร์นมาเรียนา คณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้มอบหมายผู้อภิปราย ได้แก่ คุณพิชญ หัตถสงเคราะห์

ร่างข้อมติที่เสนอใหม่โดยหน่วยประจำชาติฟิลิปปินส์ จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่

๑) **ร่างข้อมติว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือด้านพลังงาน** คณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้มอบหมายผู้อภิปราย ได้แก่ พลเอก พิชายูเมธ ม่วงมณี ในร่างมตินี้ ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและพัฒนาพลังงานทางเลือก เช่น ไบโอดีเซล เอชเทอนอล โดยแนวทางการเสนอเราจะยึดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

๒) **ร่างข้อมติว่าด้วยความมั่นคงด้านอาหาร** คณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้มอบหมายผู้อภิปราย ได้แก่ คุณทิพย์วัลย์ สมุทรักษ์ ในร่างมตินี้ เราต่างตระหนักถึงภาวะขาดแคลนอาหารของโลก ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เราพร้อมจะให้การสนับสนุนและเสนอราคาอาหารที่เป็นธรรมแก่ประเทศสมาชิก

ร่างข้อมติที่คณะผู้แทนรัฐสภาไทยนำเสนอในที่ประชุม APPU จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่

๑) **ร่างข้อมติว่าด้วยการบูรณาการการแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางพลังงาน ภาวะโลกร้อน และการมีส่วนร่วมของประชาชน** คณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้มอบหมายผู้อภิปราย ได้แก่ คุณพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สำหรับร่างมตินี้ เราถือว่ามีความสำคัญมาก เนื่องจากการส่งเสริมความร่วมมือและสนับสนุนจากประเทศสมาชิกเราให้การสนับสนุนแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน และได้ตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบของสภาวะโลกร้อน และบรรเทาการขาดแคลนพลังงานในอนาคต

๒) ร่างข้อคิดว่าด้วยมาตรการในการส่งเสริมกิจกรรมและบทบาทของสหภาพสมาชิก
รัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก คณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้มอบหมายผู้อภิปราย ได้แก่ คุณองอาจ คล้ามไพบูลย์

ส่วนประเด็นสำคัญในการหารือกับหน่วยประจำชาติญี่ปุ่นเกี่ยวกับการปฏิรูปสหภาพสมาชิก-
รัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก คณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้มอบหมายผู้อภิปราย ได้แก่ กระหม่อม พันเอกอภิวัฒน์ วิริยะชัย
(หัวหน้าคณะฯ) คุณองอาจ คล้ามไพบูลย์ คุณพิฑูลแก้ว ไกรฤกษ์ และคุณพิชญ หัตถสงเคราะห์”

คำถามที่ ๔. ในร่างข้อคิดที่ไทยเสนอว่าด้วยมาตรการในการส่งเสริมกิจกรรมและบทบาทของสหภาพ
สมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิกไทยจะเสนออย่างไรบ้าง

“ไทยได้เรียกร้อง ให้ประเทศสมาชิกสหภาพรับเป็นเจ้าภาพจัดโครงการและทัศนศึกษา
ในประเด็นต่าง ๆ ที่สำคัญหมุนเวียนกันไป แต่งตั้งให้เลขาธิการกลางเป็นผู้ประสานงานการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งประเด็นนี้ต้องยอมรับว่า ควรมีการปรับปรุงและส่งเสริมบทบาทของสหภาพ
สมาชิกในรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการริเริ่มของหน่วยประจำชาติไทยในการจัด
โครงการและทัศนศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ที่สำคัญหมุนเวียนกันไป ในความเห็นส่วนตัวเห็น
ควรสนับสนุนให้สื่อมวลชนเข้ามามีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ ให้ประชาชนในประเทศ
สมาชิกได้รับทราบข่าวสารและกิจกรรมที่จะจัดขึ้น”

คำถามที่ ๕. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมการประชุม

“๑. สมาชิกรัฐสภาไทยมีโอกาสดำเนินการส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจระหว่างรัฐสภา
ประเทศสมาชิกตามแนวทางการทูตรัฐสภา (Parliamentary Diplomacy) ให้ประชาคมโลกมั่นใจใน
สถานการณ์ของประเทศไทยว่าเป็นประเทศที่ส่งเสริมประชาธิปไตย มีเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจที่
เอื้ออำนวยต่อการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศ ตลอดจนเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในเวที
ระหว่างประเทศทั้งในภาครัฐบาลและรัฐสภา

๒. ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และบทบาทเชิงรุกของรัฐสภาไทย และประเทศไทยในเวที
ระหว่างประเทศ โดยการเสนอข้อคิดเสริมสร้างความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทนเพื่อ
แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน เสนอแนะในการปฏิรูปองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศให้มีบทบาท
เสริมสร้างประโยชน์ต่อนานาชาติมากยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมภายใน
ภูมิภาค”